



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 26 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,376 ราย ผู้ป่วยสะสม 512,678 ราย หายป่วยเพิ่ม 6,782 ราย หายป่วยสะสม 341,475 ราย รักษาอยู่ 167,057 ราย เสียชีวิต 87 ราย เสียชีวิตสะสม 4,146 ราย ฉีดวัคซีนสะสม 15,960,778 โดส สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 195,278,855 ราย เสียชีวิต 4,181,851 ราย รักษาหาย 177,086,289 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เกาหลีใต้ เผยงานวิจัยฉีด AZ เข็มแรก ตามด้วย Pfizer เข็มสอง ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน COVID-19 ได้ดี เวียดนาม ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาผ่านโครงการโคแวกซ์ 3 ล้านโดส นครโฮจิมินห์บังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วเมือง มองโกเลีย เตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ประชาชนปลายเดือน ส.ค. อิสราเอล พบ 80% ของผู้ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนไม่แพร่เชื้อสู่คนอื่น และการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ครบ 2 โดส ป้องกันอาการป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อสายพันธุ์เดลตาได้ มาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 14,000 ราย ตูนิเซีย ประธานาธิบดีใช้อำนาจระงับการทำงานของสภา สั่งปลดนายกฯ หลังล้มเหลวในการจัดการโควิด

ประเด็นสำคัญ

1. ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, INN, ข่าวสด, มติชนสุดสัปดาห์, สยามรัฐ

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า รัฐบาลบริหารงานล้มเหลว เสนอแนะ 3 ข้อ 1.เร่งใช้ ATK ตรวจสอบประชาชนให้มากที่สุด และจัดสรรให้ประชาชนทุกคนฟรีสัปดาห์ละ 1 ชุด ลงทะเบียนขอรับผ่านทางไปรษณีย์/ด้วยตนเอง 2.กระจายอำนาจให้หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานสังกัด มท. ดูแลผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวและเหลืองอ่อน เพื่อให้สธ.ดูแลรักษาผู้ป่วยสีเหลือง แดง และวิกฤต พร้อมเร่งจัดทำศูนย์พักคอย 3.ตรวจสอบอุปสรรคหน้างาน เร่งแก้ไขระเบียบ ลดขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการเข้าถึงยา เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เริ่มมีอาการรวมถึงผู้ติดเชื้อในกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงยาฟ้าวิพิราเวียร์ได้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100, สำนักข่าวอิศรา, ผจก., เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย แนะนำแผนบันได 3 ขั้น 1.เร่งหาผู้ติดเชื้อและนำเข้าสู่ระบบให้ได้มากและเร็วที่สุด 2.ปรับระบบการบริหารจัดการรักษาผู้ติดเชื้อใหม่ทั้งหมด 3.สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้คนไทยใช้ชีวิตกับโรคโควิดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น สำหรับวัคซีน mRNA ที่จะเข้ามา 120 ล้านโดส กลางปี 2565 ช้าเกินไป ต้องฉีดให้ได้ภายใน 6-8 เดือน จึงจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ การเข้าสู่โครงการโคแวกซ์ช้าไปแต่ก็ดีกว่ายังไม่เข้า และต้องชี้แจงกับโคแวกซ์ว่าเรายู่อายู่อายู่อายของการระบาด ส่วนด้านการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จะแถลงในวันพุธที่ 28 ก.ค. เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้ทันการณื่อด้าน เลขาฯ พรรค พปชร. ขอขอบคุณที่เสนอแนะ แต่ส่วนใหญ่รัฐบาลทำไปหมดแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท, voicetv, สำนักข่าวอิศรา, 77khaoded, thestandard, มติชนสุดสัปดาห์, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, thejournalistclub, กรุงเทพธุรกิจ

-นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน 333 รายชื่อ ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐบาล ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด 19 ตั้งแต่กระบวนการเสนอ อนุมัติ และลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนที่ผ่านมาและในอนาคต รวมถึงเงื่อนไขสำคัญในสัญญา, แผนการจัดหาวัคซีนทุกชนิดต่อสาธารณะ, แผนการทดแทนวัคซีนที่ขาดแคลน หลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับกลุ่มต่างๆ ที่มีรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญ, แผนการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่วางหลักเกณฑ์ไว้ และความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนรายวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

-นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย ระบุ ที่ผ่านมา สร.ล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด 19 นายกฯ

ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ยาฟาวิพิราเวียร์สิทธิบัตรหมดตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ทำไม สธ. ถึงไม่ผลิตมาใช้ซึ่งจะช่วยผู้ป่วยได้มาก และราคายาในอนาคตจะอยู่ที่ราคาเม็ดละเท่าใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, มติชนสุดสัปดาห์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ประชาไท, newtv

-ตัวแทนแนวร่วม 5 องค์กรบุคลากรทางการแพทย์แนวหน้า ได้แก่ ภาควิชาการสาธารณสุข หมอไมท นีร์สคอนเน็ค สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทยนานาชาติแห่งประเทศไทย และ DNA บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร เรียกร้อง สธ. ให้ 1.ชี้แจงและเปิดเผยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นบูสเตอร์โดส และจำนวนบุคลากรที่ยืนยันจะรับไฟเซอร์ เพื่อให้จำนวนวัคซีนที่ได้รับพอดีกับบุคลากร ไม่มีที่ตกหล่นติดตามไม่ได้นอกระบบ 2.นำข้อมูลสำคัญที่จะพิสูจน์ความโปร่งใสกลับมาบรรจุในระบบ Cold-chain tracking หรือเส้นทางการกระจายวัคซีน โดยระบุยี่ห้อและล็อตต่าง ๆ ของวัคซีน 3.นำวัคซีน mRNA มาเป็นวัคซีนหลักให้คนไทยทุกคน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจับตาดูการกระจายวัคซีนครั้งนี้ หากพบเห็นหรือทราบข้อมูลการได้วัคซีนมาอย่างไม่ถูกต้อง แจ้งเบาะแสได้ที่ mormaiton@protonmail.com

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, voicetv

-นายทักษิณ ชินวัตร แนะนำนายฯ ต่อสายถึงผู้นำต่างชาติติดต่อขอลี้ภัยวัคซีนมาก่อนค่อยชำระเงิน อย่าใช้วิธีปกปิดในการปัญหา ต้องดูเงินตามไวรัส

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผจก., มติชนสุดสัปดาห์, newtv, สปริงนิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์ข้อความว่า จำนวนการติดเชื้อใหม่ในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงมีจังหวัดที่ผู้ติดเชื้อรายวันมากกว่า 50 รายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่ามาตรการที่ดำเนินการมาไม่เพียงพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ และหากจะพึ่งวัคซีนคงยากเพราะต้องใช้เวลาฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ฉีดครอบคลุมคนจำนวนมากทุกพื้นที่ ซึ่งกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลาอัน จำเป็นต้องตัดวงจรการระบาดให้ได้ด้วยการ Full national lockdown 4 สัปดาห์ พร้อมบูรณาการอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมระบบสนับสนุน ครอบคลุม ประคับประคอง เยียวยาให้พร้อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เพจหมอแล็บแพนด้า, เพจ Drama-addict

-โพสต์ภาพพิกัดคนติดโควิดที่รอการช่วยเหลือจำนวนมากในแพลตฟอร์ม JITASA.CARE จิตอาสาดูแลไทย ระบุ ไม่มีที่ปลอดภัยแล้ว อยู่บ้านจะดีที่สุด ขณะที่เพจ Drama-addict ระบุเกินกำลัง ควรบริหารจัดการได้แล้ว

2.ปลดล็อกสำหรับผู้ติดเชื้อหลังตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, TNN, ผจก., คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, workpointtoday, เดลินิวส์, ช่อง 7, moneyandbanking, สยามรัฐ, js100

-โฆษก ศบค. กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.มีความเห็นเบื้องต้นให้รับผู้ป่วยที่ตรวจด้วย ATK แล้วพบเชื้อเข้ารับกักตัวในชุมชน ก่อน ส่วนการยกเลิกตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ขอให้รอ สธ.ประชุมอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, hfocus, mcot, ไทยรัฐ

-อธิบดีกรมการแพทย์ ย้ำ ผู้ที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิดจากการตรวจด้วย ATK สามารถรับยา รับประทานแบบ Home isolation ได้ทันที ส่วนในรายที่ต้องรับการรักษาแบบ Community isolation หรือรักษาในสถานพยาบาล สามารถรับเข้าได้ทันทีพร้อมกับตรวจยืนยันด้วย RT-PCR ควบคู่กัน โดยผู้ป่วยจะต้องรับทราบและเซ็นใบยินยอมเข้ารับการรักษา และจะต้องแยกผู้ที่ตรวจด้วย ATK ออกจากผู้ป่วยรายอื่นระหว่างรอผลตรวจด้วย RT-PCR

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, infoquest, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, มติชน, ช่อง 7, topnews, เดลินิวส์, TNN, คมชัดลึก, ประชาชาติ, INN, กรุงเทพธุรกิจ

-ผู้ว่า กทม.ฯ เผย ปรับรูปแบบการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิดโดยใช้ ATK รั้งผลภายใน 30 นาที หากผลเป็นลบกลับบ้านได้เลย แต่หากผลเป็นบวกจะส่งเข้ากระบวนการตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ณ จุดตรวจเดียวกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs, INN, thejournalistclub, ผจก., TNN, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก

-สปสช.-มหิตล ปรับระบบตรวจโควิด 19 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใช้วิธี ATK และแจกยาฟาวิพิราเวียร์ให้ผู้ติดเชื้อ รวมถึงฟ้าทะลายโจรแคปซูล จัดรถสองแถวรับ-ส่งผู้ติดเชื้อกลับบ้านหลังทราบผล และเปิด Fast track ให้ผู้สูงอายุ-กลุ่มผู้พิการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อให้ได้มากที่สุด โดยให้บริการระหว่างวันที่ 12-24 ก.ค. 2564 หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

3.ห้องน้ำรพ.บุษราคัมสกปรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ช่อง 7, PPTV

-ผู้ป่วยรายหนึ่งถ่ายคลิปห้องน้ำของรพ.บุษราคัม แสดงให้เห็นว่า ห้องน้ำมีแต่ความสกปรก ไม่ได้ทำความสะอาด กระดาษชำระล้นถัง ถูขยี้สีแดงติดเชื้อกระจาย พร้อมระบุว่า ต้องล้างห้องน้ำทุกครั้งที่เจอสภาพนี้ทั้งที่มารักษาตัว ต้องการให้เจ้าของสถานที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไข

4.ขอคืนเงินค่าโทร.สายด่วนโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, INN, มติชน, แนวหน้า, newtv, ผจก., ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์)

-นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีมีการเก็บเงินประชาชนที่โทรสายด่วนโควิดของหน่วยงานภาครัฐ 7 หมายเลข คือ 1330, 1323, 1422, 1646, 1668, 1669 และ 1506 ว่า สิ่งที กสทช.ควรทำคือแนะนำหน่วยงานภาครัฐให้ทำเรื่องขอยกเว้นค่าบริการมาด้วย และขอเรียกร้องให้กสทช.คืนเงินค่าโทรสายด่วนโควิดที่ประชาชนเสียไปก่อนหน้านี้

5.ชะลอวอล์คอินฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, TNN, สำนักข่าวอิศรา, สยามรัฐ, คมชัดลึก, PPTV, ช่อง 7, sonhditalk, thestandard, ผจก., ไทยโพสต์, มติชนสุดสัปดาห์, แนวหน้า, topnews)

-โฆษก ศบค. เผย การฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดกลางบางซื่อ นอกจากประชาชนในกทม. ยังมีประชาชนจากต่างจังหวัด เช่น ราชบุรี สุพรรณบุรี วอล์คอินไปฉีดด้วย อาจทำให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ จึงขอให้ชะลอการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเพื่อจัดระเบียบใหม่ ด้าน รมว.สธ. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณะแพทย์ของ สธ. เพื่อหาแนวทางปรับการทำงานลดความแออัด โดยยืนยันให้เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนให้ประชาชนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ทวิตว่า เมื่อมีคนมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก กลัวจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ หากเป็นประเทศอื่นจะเพิ่มและกระจายจุดฉีดวัคซีน ลดความแออัด แต่ประเทศไทยกลับชะลอการฉีดวัคซีนลดความแออัด แก้ปัญหาเหมือนคนไม่มีสมอง มีผู้ทวิต 13,000 กว่าครั้ง

6.การนำส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก., สำนักข่าวอิศรา, MCOT, ไทยโพสต์, INN, businesstoday, thaipbs, ช่อง 7, amarintv, ข่าวสด, topnews, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, sonhditalk)

-สพฉ.-รมว.คมนาคม ประชุมเตรียมความพร้อมนำส่งผู้ป่วยโควิด 19 กลับภูมิลำเนา กำหนดแนวทางและวางระบบการดูแลผู้ป่วยอย่างปลอดภัยไม่ให้แพร่เชื้อระหว่างเดินทาง ให้ลงทะเบียนจองเตียงรักษาผ่านระบบ สปสช. 1330 ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้จัดเที่ยวพิเศษ ขบวน 971 รังสิต-อุบลราชธานี เที่ยวแรก 27 ก.ค. เวลา 19.00 น. กลับ 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร มีผู้ป่วยสีเขียวและเหลืองแจ้งความประสงค์แล้ว 137 คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, มติชน, ประชาชาติ, sanook, ช่อง 7, มติชนสุดสัปดาห์

-ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถรพ. รถหน่วยกู้ภัย รถโดยสารเช่าเหมาไปแล้ว ขณะที่บางรายรักษาหาย ส่งผลให้เหลือผู้ป่วยที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษจำนวนน้อย การรถไฟฯ จึงยกเลิกขบวนรถด่วนพิเศษ ด้าน รมว.คมนาคม สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกจัดรถโดยสารเที่ยวพิเศษและรถตู้ชีพของมูลนิธิต่างๆ รับผู้ป่วยที่เหลือส่งกลับไปรักษาที่บ้านแทน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่จะเดินทางกลับไปรักษาที่รพ./กักตัวที่ภูมิลำเนา โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจเกิดความเหนื่อยล้าส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอลง เสี่ยงเกิดอาการป่วยเร็ว/รุนแรงเพิ่มขึ้น ขอให้ปรึกษาจนท.รพ./สสจ.ปลายทางประเมินอาการและจัดเตรียมความพร้อมรองรับการรักษา ก่อนหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 กด 15 หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ <https://crmdci.nhso.go.th> เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลในพื้นที่ตามมาตรฐาน

7.ชี้แจงข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม, thejournalistclub, ผจก., สยามรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., มติชน

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีเว็บ THVaccine.com เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์โควิดพิเศษ 20,000 โดส

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

และให้ชำระเงินด้วยเงินสดเงินดิจิทัล ว่าเป็นการแอบอ้างหลอกลวง โดยวัคซีนไฟเซอร์ทั้ง 21.54 ล้านโดสที่จะเข้าประเทศไทย เป็นการฉ้อโกง ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., สยามรัฐ, topnews

-ศูนย์ปฏิบัติการนายภา ยืนยันวัคซีนไฟเซอร์ 21.54 ล้านโดส เป็นการฉ้อโกง จะฉีดเป็นเข็มกระตุ้นให้บุคลากรด่านหน้าไม่น้อยกว่า 5 แสนโดส และไม่มีการบังคับให้ฉีดเข็มกระตุ้นเป็นแอสตราเซนเนกา การฉีดเป็นไปตามความสมัครใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน

-โฆษก ก.ดิจิทัลฯ เผย ข่าวปลอมชุดตรวจโควิด 19 SGTi-flex COVID-19 Ag ได้รับอนุญาตจาก ออย.ไทยแล้ว 11 ยี่ห้อ แนะนำประชาชนตรวจสอบข้อมูลผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนแล้วจากเว็บไซต์ ออย. https://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/test_kit_covid19.aspx และควรใช้ภายใต้คำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

8.ควบคุมราคาฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, thestandard, ฐานเศรษฐกิจ, thejournalistclub, MCOT)

-ดร.พัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ ส.ส.พรรคพลังประชาชน เดิรมเสนอเรื่องการควบคุมราคาจำหน่ายฟ้าทะลายโจรเข้าที่ประชุม กมธ.สธ. เนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาดทำให้ฟ้าทะลายโจรเป็นที่ต้องการจำนวนมาก บางพื้นที่สินค้าขาดตลาด บางกลุ่มฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายเกินจริง หรือจำหน่ายยาฟ้าทะลายโจรปลอม ควรส่งเสริมให้ปลูกในครัวเรือน สำหรับผู้ป่วยโควิดที่อยู่ในเกณฑ์รักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจรได้และยังไม่ได้เตียง เมื่อทานครบโดสและมีอาการดีขึ้น ยังต้องเข้ารับการตรวจจากแพทย์ ประเมินอาการอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง

9.รายงานการติดเชื้อและคลัสเตอร์ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, topnews, บ้านเมือง, แนวหน้า, สยามรัฐ)

-**นครพนม** ผู้ป่วยชายลักลอบออกจาก LQ ไปร่วมงานวันเกิดลูกชาย แพร่เชื้อสู่ครอบครัวและเพื่อนๆ รวม 19 ราย ล่าสุดพบเพิ่มอีก 3 ราย และรอผลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 35 ราย มีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ดังนี้ **สมุทรสาคร** 1,074 ราย **สมุทรปราการ** 970 ราย **ชลบุรี** 867 ราย **นนทบุรี** 719 ราย **ระยอง** 411 ราย **ฉะเชิงเทรา** 320 ราย **นครปฐม** 311 ราย **ปทุมธานี** 301 ราย **พระนครศรีอยุธยา** 290 ราย **นครศรีธรรมราช** 259 ราย **นครราชสีมา** 218 ราย **สุพรรณบุรี** 214 ราย **อุตรธานี** 156 ราย

มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., MCOT, acnews, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, infoquest, thailandplus, ประชาชาติ, thereporter

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกกลางบางชื่อปรับแผนบริการ Walk in กลุ่ม 602 คือ ผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไป, ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. และหญิงตั้งครรภ์ โดยสองกลุ่มหลังให้มาช่วงบ่ายเพื่อลดความแออัด จนถึง 31 ก.ค. 2564 ระยะต่อไปตั้งแต่ 1 ส.ค. 2564 จะให้บริการประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังผ่านการลงทะเบียนวันละ 20,000 คน รวมถึงปรับให้ผู้สูงอายุต่ำกว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง สมัครใจไปจุดลงทะเบียนโดยไม่ต้องวัดความดันได้ ส่วนผู้ที่จองผ่าน 4 ค่ายมือถือ เมื่อถึงวันนัดให้ใช้แอปฯ วัคซีนบางชื่อ กรอกข้อมูลลงทะเบียน รับใบคัดกรอง และผ่านเข้าจุดฉีดวัคซีนได้เลย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ประชาชาติ, MCOT, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., thailandplus, โลกวันนี้, โพสต์ทูเดย์, acnews, moneyandbanking, thebangkokinsight

-ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้สัดส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนักในรพ.บุษราคัมมีจำนวนมากขึ้น ที่ประชุม EOC สธ. เห็นชอบพัฒนาพื้นที่รองรับผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเข้มเพิ่ม 17 เตียง จัดหาเครื่องช่วยหายใจไฮฟโลว์ อุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ รวมทั้งระดมทีมแพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพละ 3 คน พยาบาลจังหวัดละ 3 คน รองรับผู้ป่วยสีแดงให้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน เสนอเพิ่มค่าตอบแทน 3 เท่า โดยอยู่ระหว่างขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pattayamail, Chiangmai-mail

-อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและภูมิคุ้มกันต่ำ เคลื่อนไหวร่างกายทำกิจวัตรประจำวันให้มาก ฝึกการบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ฝึกการหายใจเข้าออกบริหารปอด และออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, MCOT, thailandplus</p> <p>-อธิบดีกรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย และผู้อำนวยการร่วมเปิดศูนย์พักคอยชุมชนบ้านเอื้ออาทรแสมดำ โดยความร่วมมือของภาคประชาชนและภาครัฐ ได้แก่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม สำนักงานเขตบางขุนเทียน ชุมชนแสมดำ การเคหะแห่งชาติ สช. สปสช. และกรมอนามัย เพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว 30 คน มีผู้ป่วยเข้าพักแล้ว 10 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., มติชน, บ้านเมือง, MCOT, แนวหน้า, moneyandbanking, ไทยโพสต์, infoquest, โปสต์ทูเดย์, INN</p> <p>-โฆษก ก.กลาโหม เผย นายกฯ ให้คุมเข้มเผ่าระวังชายแดนโดยเฉพาะเมียนมา และขอให้สนับสนุน กทม. เร่งจัดตั้งพื้นที่พักแยกรักษาตัวในชุมชนให้ได้ทั้ง 50 เขตโดยเร็ว เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพร.ต่างๆ พร้อมกำชับการทำงานของกำลังทหารที่จุดบริการประชาชนทั้ง 72 จุดในชุมชนต่างๆ ของกทม.และปริมณฑล ให้ประสานเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-รองโฆษกรัฐบาล ทวิตว่า เริ่มปฏิบัติการ Super Rider จิตอาสาสมัคร ภารกิจพาหมอไปหาคนไข้ ขับมอเตอร์ไซค์ประสานผู้ป่วย และจนท. สปคม. ส่งตัวอย่างโควิด 19 เข้าแล็บ ส่งกล่องรอดตาย-กล่องยาถึงบ้าน ส่งยาให้ผู้ป่วยระบบแยกรักษาที่บ้าน</p> <p>-จ.ปัตตานี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบ Drive Thru เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถ อ.เมืองปัตตานี สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนา จ.ปัตตานี 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป, 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้พิการ โดยใช้บัตรประชาชนยืนยัน</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถาบันโรคผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เดลิเวอรี่</p> <p>-สถาบันโรคผิวหนัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง โดยการวิจัยถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง และบำบัดรักษาผู้ป่วยผิวหนัง เพื่อให้สถานบริการสุขภาพมีบริการทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.iod.go.th/</p>	-